

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
ประจำปี ๒๕๖๒



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
อำเภอนาทม จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

**ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จำนวนโครงการที่บรรลุในแผน ๗๘ โครงการ ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๗๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๓ (เอกสารแนบท้าย)**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ ๑๐๐ จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ให้ความสำคัญกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นความต้องการของประชาชนชาวตำบลบ้านใหม่โดยตรง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ ๗๑.๔๕ โดยมีการพัฒนาหนองน้ำสาธารณะหนองสำรองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลบ้านใหม่

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ร้อยละ ๘๑.๘๒ เนื่องจากมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างครอบคลุมและดำเนินงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มีการดำเนินการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๗๑.๔๓ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มีการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งตรงกับความต้องการของประชาชน

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ร้อยละ ๑๒๐ เนื่องจากมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างครอบคลุมและดำเนินงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มีการดำเนินการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีประสบผลสำเร็จ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด ร้อยละ ๑๐๐ เพราะมีการตั้งงบประมาณด้านการบริหารจัดการตามนโยบายกระจายอำนาจอย่างครอบคลุม

## ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องของกรอบและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มีจำนวนมาก มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาจำนวนมาก ทำให้งบประมาณตามแผนพัฒนามากไปด้วยตามสัดส่วนที่สอดคล้องกัน แต่การทำโครงการพัฒนาไปปฏิบัติสามารถนำไปปฏิบัติได้น้อย ดังนั้น ควรพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับงบประมาณรายรับของ อบต. สถานะการคลังของ อบต. ทรัพยากรบุคคล และเครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

๒. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการซึ่งอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่ไม่มีการดำเนินการ ไม่มีการชี้แจงเหตุผลการยกเลิกโครงการควรกำชับให้ส่วนราชการ รายงานเหตุผลยกเลิกโครงการเพื่อประกอบการรายงานติดตามและประเมินผล

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข ในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด ซึ่งทำให้โครงการพัฒนาประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และสร้างความก้าวหน้าให้กับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน